

Số: 135 /BC-HĐND

Đồng Phú, ngày 28 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Năm 2024 của Thường trực HĐND huyện

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023:

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp của HĐND huyện:

Căn cứ các quy định của pháp luật và nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023, từ đầu năm đến nay, thường trực HĐND huyện đã giúp HĐND huyện tổ chức 02 Kỳ họp (01 Kỳ họp chuyên đề và 01 Kỳ họp thường lệ). Trong đó, để chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác chuẩn bị Kỳ họp như: Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, BTTUBMTTQVN huyện, TAND, VKSND và Chi cục THADS huyện để thống nhất nội dung, thời gian, chương trình của kỳ họp; ban hành văn bản hướng dẫn các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, trước và sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XII; xây dựng các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan khác trình HĐND huyện tại kỳ họp. Qua 02 kỳ họp, HĐND đã ban hành 21 nghị quyết về công tác nhân sự của HĐND (bầu Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Đinh Văn Kỹ; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Phạm Trọng Đại), UBND huyện (miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Trọng Đại, bà Nguyễn Hồ Lan Thảo và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Đức Minh, bà Lê Thị Lê) và quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đối với kỳ họp cuối năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị theo quy định, như: Phối hợp với UBND huyện rà soát nội dung trình đề nghị xây dựng nghị quyết; tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, BTTUBMTTQVN huyện, TAND, VKSND và Chi cục THADS huyện để thống nhất nội dung, thời gian, chương trình của kỳ họp; xem xét, chấp thuận các cơ quan trình dự thảo nghị quyết; phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các dự thảo nghị quyết báo cáo tại kỳ họp; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện hướng dẫn cho các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tổng hợp và gửi các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan hữu quan tại đợt tiếp xúc cử tri trước để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt với cử tri; hướng dẫn các Tổ đại biểu họp Tổ trước, sau kỳ họp.



2. Về kết quả thực hiện chương trình giám sát:

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã xây dựng kế hoạch và triển khai, hoàn thành 02 đợt giám sát. Cụ thể:

- Thực hiện kế hoạch giám sát đợt I năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã giám sát trực tiếp đối với UBND huyện, UBND xã Tân Lợi, Tân Tiến và Thuận Lợi về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

- Thực hiện kế hoạch giám sát đợt II năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã giám sát trực tiếp đối với UBND huyện, UBND xã Tân Hưng, Tân Phước về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2023 và giám sát trực tiếp đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường về: Tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND huyện; Tình hình, kết quả thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Thường trực HĐND huyện.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn tham gia các đoàn giám sát của các Ban HĐND huyện và các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khi Đoàn giám sát về làm việc tại huyện (Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND; Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) và tham gia các đoàn giám sát của các Ban HĐND huyện.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện đảm bảo thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua hoạt động giám sát Thường trực HĐND huyện đã giúp cơ quan được giám sát nhìn nhận hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, thực hiện.

3. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân:

- Công tác tiếp công dân: Thường trực HĐND huyện tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện và tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Trong đó, Thường trực HĐND huyện đã tiếp 19 lượt với 25 công dân; tiếp nhận, chuyển 03 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

- Công tác tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các Ban Thường trực UBMTTQVN huyện hướng dẫn các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ theo đúng quy định; trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện tại các buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND huyện mời lãnh đạo các phòng ban, ngành có liên quan tham gia cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri để giải trình và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp kịp thời, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển các cơ quan chức năng nghiên

cứu, giải quyết và trả lời; thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời theo quy định. Trong đó:

+ Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 03 đợt (*trước Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, tại xã Đồng Tiến, vào ngày 10/5/2023; sau kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, tại Hội trường huyện; trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, tại xã Thuận Lợi*), có tổng số 333 lượt cử tri tham dự, với 26 ý kiến, kiến nghị, phản ánh đối với các cấp; hầu hết các kiến nghị đã được lãnh đạo huyện giải trình tại hội nghị, còn lại 10 nội dung được đại biểu ghi nhận và phản ánh với Quốc hội, cơ quan hữu quan xem xét.

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri, với 4 đợt, 44 cuộc tiếp xúc cử tri tại 11 xã, thị trấn (*sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện; trước và sau kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện; trước kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, HĐND huyện; vào ngày 04, 05/01/2023, ngày 30, 31/5/2023, ngày 10, 11/8/2023 và ngày 06, 07/11*), có tổng số 2.049 lượt cử tri tham dự, với 265 ý kiến, kiến nghị; các ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và lãnh đạo địa phương giải trình trực tiếp tại Hội nghị, còn 148 kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND huyện làm báo cáo tổng hợp, kiến nghị UBND huyện, tỉnh, các ngành chức năng huyện, tỉnh giải quyết theo đúng thẩm quyền.

4. Hoạt động phối hợp với UBND cấp huyện:

Thường trực HĐND huyện tiếp tục chủ động phối hợp với UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện nhằm xử lý các vấn đề theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong phối hợp hoạt động của HĐND và UBND, cụ thể:

- Đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, phối hợp cùng với UBND huyện giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, điều chỉnh, bổ sung những chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

- Đã xem xét và cho ý kiến đối với các nội dung phát sinh theo đề nghị của UBND huyện như: Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022.

- Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 (*kỳ họp chuyên đề*) và 2 kỳ họp thường lệ năm 2023. Trên cơ sở nội dung, chương trình kỳ họp đã thông qua, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục vụ kỳ họp. UBND huyện cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo về nội dung, đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện quản lý.

- Thường trực HĐND đã ban hành văn bản đôn đốc trước kỳ họp đề UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi báo cáo cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND thẩm tra theo đúng Luật định. Do đó các tài liệu phục vụ kỳ họp đều được thẩm tra chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm về nội dung trước khi trình kỳ họp.

5. Một số công tác khác:

- Tổ chức họp thường kỳ hàng tháng giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Huyện ủy và tham gia thực hiện chương trình công tác chung của huyện; thực hiện kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh cũng như các cơ



quan cấp trên; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và UBMTTQVN huyện theo quy chế ban hành.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới - Xuân Quý Mão năm 2023.
- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của HĐND huyện năm 2022.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những vấn đề có liên quan đến địa phương.
- Phối hợp với UBND huyện, các ngành chức năng của huyện trong công tác giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
- Tham gia Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.
- Triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

- Được sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định và chương trình công tác đã đề ra.
- Thường trực và các Ban HĐND huyện luôn bám sát chương trình hoạt động và tình hình thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể trên nhiều lĩnh vực thiết thực để giúp các ngành, các địa phương phát huy ưu điểm, tìm ra hạn chế thiếu sót để khắc phục, sửa chữa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục chủ động, tích cực, trách nhiệm và đổi mới trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phiên họp Thường trực HĐND, chuẩn bị, tổ chức và điều hành các kỳ họp đạt kết quả tốt.

2. Hạn chế tồn tại:

Việc gửi báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp của một số cơ quan đơn vị chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa cao.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2024 và chương trình xây dựng nghị quyết năm 2024;
- Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện;
- Tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề (nếu có) của HĐND huyện;
- Tổ chức hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND huyện; họp định kỳ hàng tháng giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Tổ chức cho Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo quy

định.

- Tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND xã, thị trấn.
- Tham dự các cuộc họp với UBND, BTUBMTTQVN huyện và một số ngành, cơ quan trong huyện theo quy định.
- Tham gia các Hội nghị giao ban công tác HĐND do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức;
- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện hướng dẫn cho các Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện; sau các đợt tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết và trả lời theo quy định.
- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- CT, các PCT. HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV HĐND;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Quốc Tuấn

